

# หยุดพักจากความวุ่นวายเร่งรีบในกรุงเทพฯ ไปกับ แพคเกจสปาเคชั่นที่อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ



พักผ่อนเติมความสดชื่นในช่วงเทศกาลวันหยุด หรือหยุดพักจากความวุ่นวายเร่งรีบของชีวิตในเมืองใหญ่ ด้วยแพคเกจบางกอก รีทรีต สปาเคชั่น ซึ่งรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้แขกผู้เข้าพักได้ผ่อนคลายเติมความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่

พิเศษเฉพาะผู้ที่จองแพคเกจนี้เพื่อเข้าพักที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ แขกผู้เข้าพักจะได้รับการปรนนิบัติด้วยทรีตเมนต์บางกอก รีทรีต ซึ่งรังสรรค์ขึ้นเพื่อนำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ดึงเครียดจากการเหน็ดเหนื่อยล้าภายหลังการทำกิจกรรมที่ตื่นเต้นและการเดินทางผจญภัยในเมือง

แขกผู้เข้าพักจะได้รับประสบการณ์ความผ่อนคลายตั้งแต่เริ่มเข้าพัก เริ่มต้นด้วยผลไม้สดตามฤดูกาลพร้อมผลิตภัณฑ์อาบน้ำจากบรีช สปา ที่จัดเตรียมไว้ภายในห้องพัก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอาบน้ำสุดผ่อนคลาย จากนั้นในระหว่างการเข้าพักก็ได้เพลิดเพลินไปกับทรีตเมนต์บางกอก รีทรีต ที่บรีช สปา เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เริ่มต้นตั้งแต่การจิบเครื่องดื่มต้อนรับพร้อมทั้งรับคำแนะนำจากเชอราปิส จากนั้นจึงเริ่มต้นการทำทรีตเมนต์ด้วยการปรนนิบัติเท้าเพื่อผ่อนคลายอาการเมื่อยล้า ตามด้วยการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกายที่ดึงเครียดให้หมดไป แล้วปิดท้ายด้วยการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกและขับของเสียออกจากผิวหน้าด้วยพลอยสีชมพู อีกทั้งผู้เข้ารับบริการยังจะได้รับของขวัญสุดพิเศษจากบรีช สปา เพื่อกลับไปใช้ทำสปาที่บ้าน นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักยังจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับใช้บริการทรีตเมนต์อื่น ๆ ที่บรีช สปาในระหว่างการเข้าพักอีกด้วย

แขกผู้เข้าพักจะได้รับการดูแลปรนนิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการเทิร์นดาว์นสุดพิเศษที่แตกต่างกันไปในแต่ละคืน โดยมีผลิตภัณฑ์พิกมีอัฟ (Pick-me-ups) จากบรีช สปา และของว่างแสนอร่อยที่ช่วยให้หลับสนิทตลอดคืน อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาพักผ่อนได้เต็มที่ด้วยการเช็คอินที่ได้อันถึงเวลา 16.00 น.

แพคเกจบางกอก รีทรีต สปาเคชั่น ราคาเริ่มต้นที่ 5,654 บาท++ ต่อคืน สำหรับเข้าพักในห้องพักแบบดีลักซ์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่พักได้ที่เว็บไซต์ [www.amari.com/watergate/hotelpackage/bangkok-retreat-spacation\\_662.aspx](http://www.amari.com/watergate/hotelpackage/bangkok-retreat-spacation_662.aspx).

###